

จับตาสินค้าเวียดนาม...โอกาสแข่งหน้าสินค้าไทย

เวียดนามประสบความสำเร็จด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างสูงในปีที่ผ่านมา และคาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังจากเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 ส่งผลดีต่อการส่งออกของเวียดนาม ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโควตานำเข้าอีกต่อไป อีกทั้งยังได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้าจากประเทศคู่ค้าภายใต้กรอบ WTO ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สินค้าเวียดนามในตลาดโลก ดังนั้น ไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าประเภทเดียวกันกับเวียดนามควรจับตามองสินค้าส่งออกของเวียดนามที่เป็นคู่แข่งสำคัญของไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจุบันสินค้าบางรายการของเวียดนามมีศักยภาพในการแข่งขันต่ำกว่าสินค้าไทย แต่เป็นที่คาดว่าอีกไม่นานสินค้านี้ก็อาจมีโอกาสแข่งหน้าสินค้าไทยได้ อาทิ

ข้าว : ปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากไทย และส่งออกข้าวไปตลาดเดียวกันกับไทย เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย อีกทั้งรัฐบาลเวียดนามยังมีแผนพัฒนาการเพาะปลูกข้าวคุณภาพดีมากขึ้น เนื่องจากสามารถจำหน่ายได้ราคาดีกว่าข้าวคุณภาพปานกลางและข้าวคุณภาพต่ำ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มรายได้จากการส่งออกข้าวให้แก่เวียดนามอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับขึ้นไปแข่งขันกับข้าวไทยในตลาดโลก ดังนั้น ไทยจึงควรจับตามองการส่งออกข้าวของเวียดนามอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเร่งขยายตลาดส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ : แม้ว่าปัจจุบันไทยมีความได้เปรียบเวียดนามค่อนข้างมากในการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ก็ไม่ควรประมาทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามที่มีแนวโน้มสดใสทั้งในด้านการผลิตและการส่งออก โดยเฉพาะเมื่อบริษัท Intel ของสหรัฐฯ ได้ทุ่มเงินลงทุนก้อนใหญ่เป็นมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อขยายฐานการผลิตในเวียดนาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนาม อีกทั้งยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้เวียดนามเป็นแหล่งลงทุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของโลก และที่สำคัญอาจทำให้เวียดนามกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

ผลิตภัณฑ์พลาสติก : มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยในปี 2549 สูงกว่าเวียดนามราว 4 เท่าตัว อย่างไรก็ตาม หากเวียดนามเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างจริงจังโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำ หลังจากโรงกลั่นน้ำมันของเวียดนามเปิดดำเนินการอย่างสมบูรณ์ อาจทำให้เวียดนามก้าวขึ้นเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันเวียดนามอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกที่จังหวัด Quang Ngai ทางตอนกลางของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการกลั่นน้ำมันได้ภายในปี 2552 ด้วยกำลังการผลิตน้ำมันราว 140,000 บาร์เรลต่อวัน หรือกว่า 6.5 ล้านตันต่อปี

นอกจากนี้ เวียดนามยังมีสินค้าที่มีความได้เปรียบไทยอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิก WTO อาทิ สินค้าที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะสินค้าประมง รวมทั้งสินค้าที่พึ่งพา

แรงงานราคาถูกเป็นปัจจัยการผลิตหลัก อาทิ สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า และเครื่องหนัง เป็นต้น ดังนั้น หลังจากเวียดนามเข้าเป็นสมาชิก WTO อย่างสมบูรณ์ จะยิ่งสร้างความได้เปรียบให้กับสินค้าดังกล่าวของเวียดนาม และในที่สุดสินค้าไทยอาจต้องเสียส่วนแบ่งตลาดในประเทศต่าง ๆ ให้กับเวียดนามมากขึ้น

ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจ ฝ่ายวิชาการ

มีนาคม 2550